

# ข่าวรามคำแหง

เป็นสื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคม

ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓ วันที่ ๑๙-๒๕ ธ.ค. ๒๕๓๗ ราคา ๒ บาท

## STUDENT FAIR 94 9-11 DECEMBER 1994



นิทรรศการการแนะนำ ศศ. วิวัฒน์ชัย กุลมาตย์ ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ร. พร้อมด้วย รศ.ดร.วิมล สุวรรณเทม และ ผศ.สถิตมาศ บุญธรรม บรรยายพิเศษเรื่อง "รวมคำแห่งใจสู่โลกาภิวัตน์" ในงานนิทรรศการแนะนำ Student Fair 94 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ๒๕๓๗ ณ ศูนย์การค้ามาบุญครอง ชั้น 7

## แจกรถยนต์และทองคำ รวม 22 รายการ เป็นรางวัล สลากกาชาด ม.ร. ปี 2538

รวมคำแห่งแจกรถยนต์และทองคำมูลค่าเกือบล้านบาท เป็นรางวัลสลากกาชาด ม.ร. ปี 2538 เชิญชวนชาวรามคำแหงร่วมการกุศลกับกาชาด ม.ร.

รองศาสตราจารย์อู่ณิประภา หอมเสริมสุ ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงานกาชาด ม.ร. ปี 2538 เปิดเผยว่าในปี 2538 นี้ *(อ่านต่อหน้า 11)*

## ร.พ.ปิยะเวทร่วมมือ ม.ร. ฉลองบัณฑิตใหม่

มหาวิทยาลัยรามคำแหงและโรงพยาบาลปิยะเวทเจรจาหาแนวทางให้สวัสดิการด้านสุขภาพและสถานที่พักแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา  
เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ ร.พ.ปิยะเวท กทม. *(อ่านต่อหน้า 11)*

## นักกีฬาถูกพ้อขุ่นๆ กว่า 21 เหรียญทอง ดีดขึ้นเป็นอันดับ 3 ใน 'แม่โตมเกมส์'

### เตรียมประกาศเกียรติคุณและมอบทุน แก่คณะนักกีฬา 28 ธันวาคม นี้

นักกีฬาถูกพ้อขุ่นๆ สร้างสถิติใหม่ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 22 ติดกัน จำนวนเหรียญทองขึ้นมาเป็นอันดับ 3 หลังจากอยู่ในอันดับ 5 มา 2 ปีติดกัน ทำให้ความหวังในการกลับคืนสู่ความเป็นเจ้าเหรียญทองก็เกิดขึ้นจริง

รองศาสตราจารย์สนธิ์ บางยี่ขัน รองอธิการบดีฝ่ายนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ในฐานะหัวหน้าคณะนักกีฬาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 หรือ 'แม่โตมเกมส์' ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 2-8 ธันวาคม 2537 เปิดเผยว่าผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งนี้ นักกีฬาถูกพ้อขุ่นฯ สามารถคว้า 21 เหรียญทอง 20 เหรียญเงิน และ 22 เหรียญทองแดง เป็นอันดับที่ 3 รองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นสถิติที่ดีขึ้นเพราะการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 20 และครั้งที่ 21 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เหรียญในอันดับที่ 5

ในฐานะหัวหน้าคณะนักกีฬา ผมดีใจกับที่การแข่งขันครั้งนี้ นักกีฬาถูกพ้อขุ่นฯ ทำได้เกินเป้าหมาย แม้ว่าจริง ๆ แล้วเป้าหมายหลักคือการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ เพื่อความสามัคคีระหว่างสถาบัน ชัยชนะหรือผลการแข่งขันเป็นเป้าหมายรองลงมา เมื่อนักกีฬาของเราประสบความสำเร็จในการแข่งขัน ผมก็ดีใจกับที่ชื่อเสียง *(อ่านต่อหน้า 12)*

## เลือกตั้งเทศบาลนคร นครศรีฯ เพียง 28.3% สมาชิกสภา ไม่มีผู้ช่วยด้วย



ตามที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2537 ภายใต้ "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช" *(อ่านต่อหน้า 11)*



เยี่ยมชม รศ. ดร. ไชยงค์ อินทวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับ Mr. Brian Corbin ผู้อำนวยการ Monash International มหาวิทยาลัย Monash ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งได้เดินทางมาเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับมหาวิทยาลัย Monash เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๗ ห้องประชุมชั้น ๕ ตึกบัญชาการปฏิบัติ

## เปิดรับสมัครนักเรียน

- บอกล่า - สื่อเสริมการศึกษา
- การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (สอนพระพิศม)
- เชื่อมมือกับกาชาดเลือกตั้ง 1994
- ความอ่อนช้อยคนนิรมล - ประสาธิปโดยสัมพันธ์
- ชาวกระบวณีย์  
LA 414, EA 434,  
EA 334, EA 335

## บัณฑิตรุ่นที่ 20

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  
จำนวน 16,630 ราย มหาบัณฑิต จำนวน 52 ราย

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 2-8 มกราคม 2538 มีบัณฑิตที่จบการศึกษานี้เป็นการศึกษา 2536 *(อ่านต่อหน้า 11)*



# สรุปข่าวสำคัญ ในรอบสัปดาห์

## มหาวิทยาลัยน้องใหม่



ทบวงฯ เตรียมตั้งมหาวิทยาลัยน้องใหม่เพิ่มอีก 5 แห่ง ใน 4 ภาค

นายแพทย์กระแส ชนวงษ์ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ได้ให้รายละเอียดความคืบหน้าในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยน้องใหม่อีก 5 แห่ง โดยแยกอยู่ที่ภาคละวันออกเฉียงเหนือ 2 แห่ง ส่วนภาคเหนือ, กลางและใต้ภาคละ 1 แห่ง

ทั้งนี้ได้มอบหมายให้นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยคนใหม่เป็นประธานดำเนินการปรับปรุงเกณฑ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระบบราชการที่สามารถยึดหยุ่นได้ด้วย

## มังกรอาจวิตร่วมแกตต์



จีนตื่นนอนอย่างหนัก เพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากร และการค้าหรือแกตต์

จีนได้พยายามส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูง ไปยังกรุงเจนีวา เพื่อหารือกับบรรดาประเทศสมาชิก เกี่ยวกับความพยายามดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้ประเด็นหลัก ๆ สามารถหาข้อยุติได้ภายในสิ้นปีนี้

อุปสรรคสำคัญของจีนอยู่ที่ สหรัฐฯ ยังยืนยันหนัก

# กิจกรรมนักศึกษา

จัดไล่วาทที่ 22 ธ.ค. นี้ที่ตึกกิจกรรม นศ.

น.ส. ชลธิชา อวามี เทร็ดญุกขมรมปฐกถาและไล่วาทที่ อ.ศ.ม.ร. เปิดเผยว่าในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2537 ชมรมฯ จัดแข่งขันไล่วาทที่จริงด้วยมหาวิทยาลัย รอบที่ 2 และประกวดบทพูดสุนทรพจน์ ณ ตึกกิจกรรมนักศึกษา (สถานที่ที่ทำการองค์การนักศึกษา) โดยมีผู้ตัดสินที่น่าสนใจซึ่งได้วาทที่เรียงตามลำดับ ดังนี้ 1. การท่องเที่ยวไทยช่วยพัฒนาประเทศ 2. สังคมอุตสาหกรรมวิเศษกว่าสังคมเกษตรกรรม (เวลา 13.00-14.00 น. เป็นช่วงประกวดบทพูดสุนทรพจน์) 3. วิชาการในรามคำแหงด้วยคุณภาพ และ 4. เทคโนโลยีสร้างสรรค์กว่าทำลาย จึงขอเชิญเพื่อนนักศึกษาเข้าฟังก่อนเวลา 17.00 น. ของวันดังกล่าว

ขวางความพยายามของจีน จนกว่าจีนจะเปิดตลาดของตนเองและปฏิรูปกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ให้รัดกุมมาก

## ถนนสายใหม่ของคน กทม.



14 ธันวาคม 2537 ชาว กทม. และปริมณฑล ได้ทางสายใหม่ดินแดง-ดอนเมือง

นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานเปิดทางด่วนพิเศษสายใหม่ ที่เรียกกันว่า ทางยกระดับดินแดง-ดอนเมือง (ดอนเมืองโทลล์เวย์) เพื่อช่วยแก้ปัญหาการจราจร ให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ในเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) และปริมณฑล โดยเฉพาะย่านถนนวิภาวดี-รังสิต

ทางด่วนพิเศษสายนี้มีความยาวประมาณ 20 กม. แบ่งช่องจราจรได้ 6 ช่อง ทิศทางละ 3 ช่องจราจร

รวบรวมโดย สุรัตน์ ปัญญาฤทธิ์

# จัดไปรัฐสภาฟังลงมติเห็นชอบวาระ 3 4 ม.ค.38 นี้ขาดร่างรัฐธรรมนูญให้ผ่านหรือไม่?

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีสมัครไปเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับวุฒิสภาพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538 ซึ่งยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 24 จนถึงมาตรา 211 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (๑ ธันวาคม 2534) โดยจะมีการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 ขั้นสุดท้าย ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย ซึ่งต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา (สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา) โดยจะมีการลงมติในวันพุธที่ 4 มกราคม 2538 ณ ห้องประชุมใหญ่ตึกรัฐสภา

จึงขอเชิญสมัครได้ที่คูณอกิชาติ ศุภททอง งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตึกหอประชุม เอ.ดี. 1 ชั้น 2 รามฯ 1 (หัวหมาก) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป



พบรัฐมนตรี บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ และบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมทั้งนักศึกษาม.ร. จำนวนเกือบ 30 คน ได้ไปร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาพรรคเอกภาพ โอกาสนี้ได้พบกับ พ.ณฯ นายสุพัตร์ พิมพ์ใจชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคเอกภาพ และนายบุญเกิด หิริธัญญา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็น 2 ใน 3 นักการเมืองที่แสดงความกล้าหาญเป็นโจทก์ยื่นฟ้องศาลให้ลงโทษคณะผู้ยึดอำนาจการปกครองประเทศ '17 พฤศจิกายน 2514' ณ ที่ทำการพรรคเอกภาพ ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2537

อภิชาติ ศุภททอง รายงาน

# ตลกขบขัน กับ คู่หูหัวขบขัน





# บอกเล่า.....สื่อเสริมการศึกษา

นางสาวธนาพร พิทยาบุรณ

ผู้สัมภาษณ์

สำนักหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยรามคำแหง นอกจากจะรับผิดชอบในการให้บริการค้นคว้าวิชาความรู้ด้วยสื่อสิ่งพิมพ์แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังให้บริการด้านวัสดุไม่ตีพิมพ์เพื่อการศึกษารอีกด้วย

'ข่าวรามคำแหง' ได้สัมภาษณ์ น.ส.สมจิตต์ เกิดประสงค์ หัวหน้าฝ่ายวัสดุไม่ตีพิมพ์ สำนักหอสมุดกลาง เพื่อขอทราบถึงภาวะความรับผิดชอบและการให้บริการของหน่วยงานนี้เพื่อประโยชน์สำหรับนักศึกษาและบุคลากร ม.ร.



น.ส.สมจิตต์ เกิดประสงค์  
หัวหน้าฝ่ายวัสดุไม่ตีพิมพ์

ถาม ในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้รับผิดชอบงานวัสดุไม่ตีพิมพ์ ของสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง อยากทราบว่าฝ่ายวัสดุไม่ตีพิมพ์ได้ดำเนินการให้บริการในรูปแบบใดบ้าง

ตอบ การให้บริการ ของงานวัสดุไม่ตีพิมพ์ ของสำนักหอสมุดกลาง ม.ร. ได้จัดการให้บริการเป็น ๒ รูปแบบ

1. การให้บริการศึกษา ค้นคว้า จากวัสดุไม่ตีพิมพ์
2. การให้บริการผลิตวัสดุไม่ตีพิมพ์

เพื่อให้ในกิจกรรมทางวิชาการ

ถาม การให้บริการศึกษา ค้นคว้า จากวัสดุไม่ตีพิมพ์ เป็นการให้บริการอย่างไรคะ

ตอบ การให้บริการศึกษา ค้นคว้า สื่อการให้ใช้วัสดุไม่ตีพิมพ์ในการเพิ่มเติมความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้บริการ มีทั้งให้ใช้บริการเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม

ถาม การให้บริการผลิตวัสดุไม่ตีพิมพ์ เพื่อไปใช้ในกิจกรรมทางวิชาการเป็นอย่างไรบ้างคะ

ตอบ ในกรณีที่ไม่มีสื่อชนิดที่ผู้ให้บริการต้องการทางฝ่ายวัสดุไม่ตีพิมพ์จะดำเนินการผลิตขึ้นในขอบเขตเนื้อหาตามความต้องการของผู้ใช้ อาจผลิตขึ้นใหม่หรือไปดำเนินการจัดทำสำเนาฉบับคู่จากหน่วยงานหรือแหล่งอื่น ๆ เพื่อนำมาให้บริการ

ถาม อาจารย์คะถ้าดิฉันสนใจ อยากจะค้นคว้า คำานเกี่ยวกับงานงนพมาศ หรือการลอยกระทงในสมัยสุโขทัย ในรูปของวัสดุไม่ตีพิมพ์ ดิฉันจะใช้บริการดังกล่าวได้อย่างไร และที่ไหน

ตอบ คะ ในเรื่องของคำานที่เกี่ยวกับงาน

งนพมาศในสมัยสุโขทัย สามารถจะค้นคว้าเรื่องราวรายละเอียดได้จาก แอนบ้นทึกภาพหรือที่รู้จักโดยทั่วไปคือ Vedio เทป ได้ที่ฝ่ายวัสดุไม่ตีพิมพ์ ซึ่งอยู่อาคาร 3 ชั้น 4 ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ถาม อาจารย์คะ นอกจากจะค้นคว้าจากแอนบ้นทึกภาพแล้ว ที่ฝ่ายวัสดุไม่ตีพิมพ์ยังมีสื่ออย่างอื่น ที่อาจารย์จะแนะนำให้บ้างคะ

ตอบ คะ สื่อที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ก็ยังมีสื่ออื่นๆ เช่น ชุดฝึกทักษะทางด้านภาษา เกือบทุกภาษา สื่อเค็ทเทปคำานบรรยาย ฟลิ์มสตรีป ภาพยนตร์ แผ่นภาพโปร่งใส วัสดุย่อส่วน อื่น ๆ อีกมากมายคะ



ขอเชิญผู้ที่สนใจ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกท่านไปใช้บริการได้ที่ฝ่ายวัสดุไม่ตีพิมพ์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ้างานท่านใดมีเรื่องราวที่น่าสนใจในรูปแบบสื่อที่ค้นคว้า เพื่อต้องการเผยแพร่ หรือให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมก็เชิญไปบริจาคได้ที่ ฝ่ายวัสดุไม่ตีพิมพ์ สำนักหอสมุดกลางดังกล่าว



## มิตรแท้ทางการเมือง

คนเราก็คงมีใจว่าจะอยู่แค่ผู้เดียว ไม่คบค้าสมาคมกับผู้อื่นเป็นไม่มี ทุกคนย่อมมีมิตร มีเพื่อน มีสหายหรือผู้ที่ไม่น่าใจให้กับความช่วยเหลือ เอื้ออาทรต่อกัน

ซึ่งอาจเป็นได้ว่าเป็นมิตร เป็นด้วยมีอุปนิสัยคล้ายคลึงกัน คุยกันรู้เรื่องและถูกอกอกัน จบวันเดียวกัน มีพื้นเพมาจากที่เดียวกัน

หรืออาจมีผลประโยชน์ร่วมกันในบางเรื่องบางราว ในบางจังหวะของชีวิต

หรืออาจมี 'อุดมการณ์' เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน บูดเหตุแห่งความเป็นมิตรอันเนื่องมาจากสถานที่คนเรามีนิสัยต้องตรงกัน มักจะนำไปสู่การรวมตัวกันเป็นกลุ่มทางสังคมกลุ่มเล็ก ๆ

เช่นเดียวกันกับมิตรภาพที่เกิดจากพวกพ้องที่จบรุ่นเดียวกันหรือมาจากพื้นเพเดียวกัน

การรวมกลุ่มในรูปแบบดังกล่าวมีอยู่มากมายในสังคมไทย ส่วนใหญ่แล้วกลุ่มที่เกิดขึ้นมักจะเกาะติดกันแน่นถักแน่นของการทำงาน การอุปถัมภ์กันจนกันเป็นหลัก

ขณะที่มิตรภาพที่สืบเนื่องจากการมีผลประโยชน์ร่วมกันจะบอบบางกว่าแบบแรกมาก แม้ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันในการแสวงหาประโยชน์เพื่อมวลสมาชิกของบรรดา

ทั้งนี้ก็เพราะ ความเป็นมิตรเป็นผลมาจากตัวผลประโยชน์ เมื่อผลประโยชน์ที่แต่ละคนคาดหวังจะได้รับ แดกต่างไม่ได้รับความกินหนังกินเนื้องอกที่งอกขึ้นได้

การเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ อย่างไม่ต้องสงสัย

ดังนั้น เราจึงอดทรมานไม่พ้นภาพของความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ในระหว่างกลุ่มการเมืองต่างๆ ที่หมุนเวียนสลับเปลี่ยนเข้ามาใช้อำนาจบริหารบ้านเมือง

เพียงแต่ที่เราต้องแยกแยะให้ได้ว่ากลุ่มการเมืองใดที่อาสาเข้ามาทำหน้าที่แทนประชาชน รับปากรับคำว่าจะทำประโยชน์ สร้างความกินดี อยู่ดีให้กับประชาชน มุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

หรือพูดง่าย ๆ ว่าเป็น 'อุดมการณ์' หรือมีความเชื่อ ความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง

และได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมุ่งมั่นที่จะให้บริการผู้ป้าหมายนั้นละคือ มิตรแท้ที่แท้จริงทางการเมืองของประชาชน

สิทธิพันธ์ พุทธสุน











# คุย-กันเรื่องไทยๆ

## คอ ไม่ใช่ คอ

รองศาสตราจารย์ปมา บุญทิพย์  
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  
คณะมนุษยศาสตร์

คอลัมน์นี้เคยคุยกันเรื่องปาก ซึ่งเป็นคำสั้น ๆ แต่มีความหมายกว้างขวางมาแล้ว วันนี้จะขอกล่าวถึง 'คอ' บ้าง คอมีความหมายกว้างขวางไม่น้อยไปกว่า คำว่า 'ปาก' และบางทีคอก็ถูกกระทบไปด้วย หากปากไม่ดี อย่างเช่น ปากชอบพูดจาชวนหาเรื่องไม่เลือกหน้า ก็จะถูกว่า ว่า 'ปากคอเราะราว' คอถูกผสมโรงไปกับปากด้วย

เรื่องของคอไม่ใช่คอ เพราะปัจจุบันไม่ใช่พยัญชนะ คแล้ว คำว่า คอมีความหมายที่กว้างไปว่า ส่วนแห่งร่างกายที่ต่อศีรษะกับตัว ราชศัพท์ว่า พระศอ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ยังได้ให้ความหมายของคอ ต่อไปอีกว่า ส่วนของภาษาที่คออยู่ระหว่างคิ้วกับปาก เช่น คอหม้อ

คออาจมีความหมายกว้างกว่าที่กล่าวแล้ว ก็คือใช้ในความหมายที่ไม่เกี่ยวกับคอที่เป็นอวัยวะของคน เช่น คอเสื้อแบบต่าง ๆ มี คอถ่วง คอกลม คอแหลม คอแบน คอปลัด คอกระดาสี คอเข็ด คอกระเซ้า เป็นต้น ใช้กับสิ่งของ เช่น คอเรือ หมายถึง ปากภาชนะชนิดหนึ่ง ปากแหลม คอห่าน หมายถึง ส่วนของเอดส์ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคอห่าน สำหรับกันกลิ่น หรือกันน้ำ เป็นต้น

นอกจากนี้ คำว่า คอ ยังมีความหมายในเชิงเปรียบเทียบและเป็นสำนวนที่แสดงถึงกิริยา เช่น

คอเดียวกัน หมายถึงชอบอย่างเดียวกัน มีความนิยม มีใจชอบเหมือนกัน เช่น

เขาเป็นคนคอเหล็ก  
เขาเป็นพวกคอหนังเดียวกัน

เมื่อไม่กี่วันมานี้ได้ยินโฆษกรายการวิทยุพูดว่า 'พวกคอหนังสีส้มไม่ควรพลาดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ...'

ภาษาปากนี้ฟังบางท้องถิ่น จะพูดว่า คีคอ หมายถึง การเอาใจหรือประจบ ถ้าประจบมากจนเกินพอดี จะมีสำนวนก่อนขอตัว ดินคอแดงแล้ว

คอแข็ง มีความหมายได้ 2 อย่าง อย่างแรกคืออาการที่นั้งแข็ง เพราะเดียงไม่ขึ้น หรือท่าทำหยิ่ง เช่น นั้งคอแข็ง อีกความหมายหนึ่ง หมายถึง ทนต่อรสอันเข้มข้นหรือรุนแรงได้ เช่น ผู้ที่ดื่มสุราได้มากแต่ไม่เมาเลย ก็จะเรียกว่า พวกนี้คอแข็ง บางครั้งก็พูดว่า คอทองแดง

คอตก เป็นกิริยาอาการของผู้ที่ผิดหวัง ซึ่งมีกแสดงออกด้วยการก้มหน้า หัวงอลงมา

คอเป็นเอ็น ถ้าความหมายตรงก็หมายถึง มีเอ็นขึ้นที่คอ อาจเพราะหอม หรือ ขรา หากเป็นสำนวนมีความหมายว่า ได้เดียงอย่างไม่ยอมลดละ

คอสูง หมายถึง ชอบกินของดีราคาแพง บางทีหมายรวมไปถึงการใช้จ่ายดีราคาแพงด้วย ปัจจุบันอาจใช้ว่าพวกหัวสูง หรือรสนิยมสูง (รายได้ดี) ก็มี

คอหอยดิบ หมายถึง อาการที่รู้สึกคันคันในจนพูดไม่ออก ตีใจ หรือเค็มคันใจ, เสียใจ ก็ได้

เรื่องของคอกัน อาจไปใช้ในความหมายอื่น ๆ อีก และยังไม่ได้กล่าวถึง ท่านผู้อ่านลองนึกดูว่ามีอะไรอีก อนึ่งท่านเคยแปลกใจหรือไม่ว่า คอซึ่งเป็นอวัยวะของมนุษย์นี้ ทำไมจึงเรียกว่า คอหอย ทั้ง ๆ ที่เป็นคอของคนเราแท้ ๆ

ที่คำนี้ก็ชื่อ หอย (ซึ่งเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง) นั่น คอของหอยอยู่ตรงไหน

สวัสดิ์ค๊ะ

# ขอเชิญสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (ขอนิ้วพระหัตถ์)

## จาก สาธารณรัฐประชาชนจีน

ณ พระวิหารพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2538  
เวลา 08.00-18.00 น.



การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (ขอนิ้วพระหัตถ์) ความเป็นมา

รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศได้ลงนามในความตกลงกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการดำเนินการเรื่องการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (ขอนิ้วพระหัตถ์) จากวัดผานเหมินชื่อ มณฑลฮานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2537-21 กุมภาพันธ์ 2538 รวมเวลา 85 วัน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ 50 ปี และเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

เนื่องจากพระบรมสารีริกธาตุ (ขอนิ้วพระหัตถ์) องค์นี้ได้ประดิษฐานในสาธารณรัฐประชาชนจีนมารวม 1,700 ปี และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่เคยอนุญาตให้ประเทศใดอัญเชิญออกนอกประเทศมาก่อน ประเทศไทยนับเป็นประเทศแรกที่มีโอกาสได้อัญเชิญมา รัฐบาลไทยจึงได้พิจารณาแนวทางการอัญเชิญอย่างสมพระเกียรติโดยจัดเตรียมเครื่องเบญจรงค์ของกองทัพอากาศไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากกรุงปักกิ่งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2537 และอัญเชิญมาถึงประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2537 เวลาประมาณ 15.00 น. แล้วจึงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นขบวนรถไปยังพระวิหารพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยผ่านถนนวิภาวดีรังสิต ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนพระรามที่ 6 ถนนศรีอยุธยา ถนนราชดำเนินนอก ถนนราชดำเนินกลาง ถนนเป็นเกล้า-นครชัยศรีและเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมสักการะบูชา ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2537-19 กุมภาพันธ์ 2538 เวลา 08.00-18.00 น. ณ พระวิหารพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ประวัติการค้นพบ เมื่อ พ.ศ. 2530 ทางกรจีนได้ขุดพบพระบรมสารีริกธาตุ (ขอนิ้วพระหัตถ์) จำนวน 4 องค์ ที่วัดผานเหมินชื่อ อำเภอฝูฟิง มณฑล

ถ่านซี ในจำนวน 4 องค์นั้นเป็นพระบรมสารีริกธาตุองค์จริงเพียงองค์เดียว อีกสามองค์เป็นของจำลองที่สร้างขึ้นเพื่อคุ้มครององค์ และสร้างขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนกราบไหว้บูชา

พระบรมสารีริกธาตุ (ขอนิ้วพระหัตถ์) องค์ที่หนึ่ง ขุดพบที่ห้องหลังสุดบริเวณห้องโถงใต้ดิน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2530 โดยพระบรมสารีริกธาตุองค์นี้บรรจุไว้ในดรัมแปดชั้นอันเป็นที่เคารพสักการะของฮ่องเต้ชิง สมัยราชวงศ์ฉิน พระบรมสารีริกธาตุดังกล่าวตั้งอยู่บนยอดเสาเงินของเจดีย์ทองคำ

พระบรมสารีริกธาตุ (ขอนิ้วพระหัตถ์) องค์ที่สอง ค้นพบที่ใต้ม่านหยกขาวในท้องขึ้นกลางของห้องโถงใต้ดิน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2530 ได้ม่านหยกขาวมีดรัมเหล็ก และในดรัมเหล็กใบนี้มีทับเงินห่อด้วยผ้าไหม ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์ที่ว่านี้ไว้

พระบรมสารีริกธาตุ (ขอนิ้วพระหัตถ์) องค์ที่สาม ซึ่งเป็นองค์จริงขุดพบที่แท่นลับในห้องหลังสุดของห้องโถงใต้ดินเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ปีเดียวกัน หีบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์นี้อยู่บนแท่นลับ หีบที่บรรจุมีดรัมขนาดต่าง ๆ วางซ้อนกันถึงสี่ชั้น หีบชั้นนอกเป็นเหล็ก จากนั้นเป็นคลื่นเงิน ดรัมไม้จันทร์ ดรัมสลักหิน และดรัมหยกขาวตามลำดับพระบรมสารีริกธาตุองค์จริงบรรจุในดรัมหยกขาว

พระบรมสารีริกธาตุ (ขอนิ้วพระหัตถ์) องค์ที่สี่ ค้นพบที่เจดีย์หยกขาวในท้องหน้าของห้องโถงใต้ดิน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2530 ภายในเจดีย์มีทองคำเส้นเดียวที่ทำด้วยทองแดง ในนั้นมีดรัมเงินที่ห่อหุ้มด้วยผ้าไหมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยู่เช่นกัน

พระบรมสารีริกธาตุที่ค้นพบนี้ องค์ที่ 3 (องค์จริง) เป็นพระบรมสารีริกธาตุ (ขอนิ้วพระหัตถ์) องค์เดียวที่องค์เหลืออยู่ในโลกพระบรมสารีริกธาตุองค์นี้มีสีขาวออกเหลือง บนผิวมีสารกระดูกที่มีลักษณะคล้ายแป้งผง ส่วนองค์จำลองทั้งสาม มีสีคล้ายหยกขาว ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าองค์จริงหรือองค์จำลองล้วนเป็นสิ่งล้ำค่าทั้งสิ้น

คำนำชพระบรมสารีริกธาตุ โดยย่อ  
อห วนทามิ อรหโต สมมาสมพุทธุตต  
ปุณคตธาย บรมสารีริกงคฺฐิธาตุ มฺหุ  
ทิวรคฺคํ ทิตาย สุขาย  
ข้าพเจ้า ขอรบไหว้  
พระบรมสารีริกองค์นี้  
เพื่อต้องการบูชา  
พระอรหันต์สัมมาพุทธเจ้า  
เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข  
แก่ข้าพเจ้า ตลอดกาลนาน.

พุทธชาติ เม่นโมน  
สำนักหอสมุดกลางฯ รายงาน  
บรรณานุกรม  
สุจิตต์ 'ขอเชิญสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (ขอนิ้วพระหัตถ์) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ พระวิหารพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม' กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, 2537.



# เยอรมนีกับการเลือกตั้ง 1994

พศ.จุฬา เศรษฐกิจ

คณะรัฐศาสตร์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2537 ได้มีการเลือกตั้งในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (The Federal Republic of Germany) ประชาชนชาวเยอรมนีที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปมีสิทธิ์เป็นผู้ออกเสียงเลือกตั้ง (Voters) แต่ครั้งนี้นี้ประชาชนชาวเยอรมนีมาใช้สิทธิ์ประมาณ 79.1 เปอร์เซ็นต์ เวลาเลือกตั้งเริ่มตั้งแต่ 8 โมงเช้าจนถึง 6 โมงเย็น

ภายใต้กฎหมายเลือกตั้ง (Electoral Law) กำหนดให้ใช้วิธีการเลือกตั้งแบบผสม (mixed system) หมายความว่าบัตรเลือกตั้งกำหนดให้ประชาชนเลือก 2 วิธี กล่าวคือด้านซ้ายเป็นการเลือกตัวบุคคล แบบวิธีเสียงข้างมากขบเดียว (Simple Majority) และด้านขวาเป็นการเลือกพรรคตามบัญชีรายชื่อสมัครแบบสัดส่วน โดยมีชื่อพรรคก่อนชื่อผู้สมัคร (d'Hondt Proportional Representation) สำหรับผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Bundestag) ต้องได้คะแนน 5 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปจากวิธีเสียงข้างมากขบเดียว หรือได้อย่างน้อย 3 ที่นั่งจากวิธีระบบสัดส่วน ผลลัพธ์ของการใช้วิธีการเลือกตั้งแบบผสม จึงได้รัฐบาลแบบพรรคมผสม (Coalition party) ผลออกมา

สำหรับการเลือกตั้งปีนี้นั้นเป็นการเลือกตั้งครั้งที่ 2 ของชาติเยอรมนีที่รวมกันแล้ว เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2533 (New Germany หรือ Revivited Germany) โดยวันเลือกตั้งครั้งแรกของประเทศเยอรมนีคือวันที่รวมกันแล้ว คือวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2533 ผลของการเลือกตั้งครั้งนี้ 2 ในครั้งนี้ ชัยชนะยังเป็นของพรรครัฐบาลผสมฝ่ายขวาชุดเดิมที่มีนายเฮลมุท โคลท์ (Helmut Kohl) เป็นนายกรัฐมนตรี (chancellor) เพียงแต่เสียงของรัฐบาลผสมมีน้อยลงอย่างน่าตกใจ จากเดิมที่พรรครัฐบาลมีเสียงมากกว่าฝ่ายค้าน 134 เสียงครั้งนี้เหลือเพียงมากกว่า ๑ เสียงเท่านั้น

พรรครัฐบาลผสม ได้แก่ พรรค CDU/CSU+FDP พรรคฝ่ายค้าน ได้แก่ พรรค SPD/PDS, Alliance 90/green ในปี 1990 ที่นั่งในสภา Bundestag มี 662 ที่นั่ง ในปี 1994 เพิ่มขึ้นถึงในสภา Bundestag เป็น 672 ที่นั่ง

เปรียบเทียบผลการเลือกตั้งปี 1990 กับปี 1994 ของเยอรมนี:-

พรรค	ค.ศ. 1990	ค.ศ. 1994
CDU/CSU	319	294
SPD	239	252
FDP	79	47
PDS	17	30
Alliance 90/green	8	49
Republican	0	0
รวม	662	672

พรรค CDU ย่อมาจาก Christian Democratic Union เป็นพรรคที่มีอุดมการณ์แบบขวา หัวหน้าพรรคชื่อ เฮลมุท โคลท์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาแล้วถึง 12 ปี (สมัยที่เป็นประเทศเยอรมนีรวม 8 ปีกับประเทศเยอรมนีที่รวมกันแล้วอีก 4 ปี) หากอยู่ในตำแหน่งต่อไปครบเทอมก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด (คอนราด อาเดเนาท์ (Konrad Adenauer) นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศเยอรมนีตะวันตก อยู่ในตำแหน่ง 14 ปี) เฮลมุท โคลท์ ยังได้ชื่อว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศเยอรมนีเดียวที่ไม่มีคำว่า

ตะวันออกหรือตะวันตกอีกต่อไปแล้ว ปัจจุบันเขามีอายุ 64 ปี

พรรค CSU ย่อมาจาก Christian Socialist Union เป็นพรรคการเมืองที่เป็น partner กับพรรค CDU มีอุดมการณ์และนโยบายตรงกันยกเว้นในบางเรื่องที่พรรค CSU แยกดำเนินการเอง (บาวาเรีย เป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุด) ดังนั้น จึงมักเขียนรวมเป็น พรรค CDU/CSU

นายกรัฐมนตรี 6 คนของเยอรมนีมีจากพรรค CDU ถึง 4 คน ได้แก่ คอนราด ฮาร์ตเนาท์ (Konrad Adenauer) ลูทวิช อาร์ท (Ludwig Erhard) เคิร์ต-เกออร์ กิสซิงเกอร์ (Kurt-georg Kiesinger) เฮลมุท โคลท์ (Helmut Kohl) มีเพียง 2 คน ที่มาจากพรรค SPD คือ วิลลี บรันด์ (Willy Brandt) , เฮลมุท ชมิกท์ (Helmut Schmidt)

พรรค SPD ย่อมาจาก Social Democratic Party (เลขาธิการชาวเยอรมัน) ทำไม่ไม่ใช่คำว่า SDP ได้รับคำเตือนว่า เป็นความต้องการของพรรคเองที่ต้องการความถี่ไปอีกแบบหนึ่ง) พรรค SPD มีนโยบายไปในทางสังคมนิยม หัวหน้าพรรคคนปัจจุบันชื่อ รูดอล์ฟ ชาร์บิง (Rudolf Scharbing) อายุ 46 ปี เป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านในปัจจุบัน

พรรค FDP ย่อมาจาก Free Democratic Party มีนโยบายแบบเสรีนิยม เป็นพรรคเล็ก ๆ แต่ไม่เด่นนัก แต่ก็มีความสำคัญในลักษณะเป็นตัวร่วมสำหรับพรรครัฐบาลแบบผสมโดยตลอด และผสมกับพรรค CDU/CSU เป็นส่วนใหญ่ แต่ในยุครัฐพรรค SPD เป็นรัฐบาลในสมัยวิลลี บรันด์ กับสมัยเฮลมุท ชมิกท์ พรรค FDP ก็อยู่ฝ่ายรัฐบาลผสมเช่นกันเรียกว่า เป็นฝ่ายพรรครัฐบาลตลอด มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในสมัย เคิร์ต เกออร์ กิสซิงเกอร์ ที่พรรคมผสมของรัฐบาล ได้แก่ พรรค CDU/CSU และ SPD เรียกว่าเป็น grand Coalition ครั้งเดียวเท่านั้นที่พรรค FDP ต้องได้ชื่อว่าเป็นพรรคมฝ่ายค้าน

ตั้งแต่ ค.ศ. 1982 มาจนถึงปัจจุบัน พรรค FDP เข้าร่วมเป็นพรรครัฐบาลผสมกับพรรค CDU/CSU มาถึง 12 ปี และกำลังจะทำหน้าที่นี้ต่อไปจนถึงปี 1998 (ถ้าเฮลมุท โคลท์ อยู่ครบวาระ) หัวหน้าพรรคคนปัจจุบันชื่อ เคลาส์ คินเกล (Klaus Kinkel) ทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศด้วย

พรรค Alliance 90/ greens มีนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมุ่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้รับเลือกตั้งครั้งแรกใน ค.ศ. 1983 (27 ที่นั่ง) , ใน ค.ศ. 1987 (42 ที่นั่ง) พรรคนี้เกิดขึ้น ใน ค.ศ. 1980 แต่ได้คะแนนเสียง 1.5 เปอร์เซ็นต์ จึงไม่มีที่นั่งในสภาในครั้งนั้น หัวหน้าพรรคคนแรกเป็นสตรีชื่อ น.ส. เพทรา เคลลี (Miss Petra Kelley) สำหรับหัวหน้าพรรคคนปัจจุบันชื่อ จอสชกา ฟิชเชอร์ (Joschka Fischer) และเข้าร่วมกับพรรคมฝ่ายค้าน

พรรค PDS ย่อมาจาก Party of Democratic Socialism เป็นพรรคคอมมิวนิสต์เก่าของเยอรมันตะวันออกหัวหน้าพรรคคนปัจจุบันชื่อเกรกอท กุส (Gregor Gusi) พรรคคอมมิวนิสต์จะมีได้หรือไม่ในประเทศเยอรมนีที่ปกครองในระบบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ (Constitutional Court) เป็นผู้ตีความในเรื่องนี้ ดังนั้น จึงมีบางช่วงที่ห้ามมีพรรคคอมมิวนิสต์ แต่ในขณะนั้นอนุญาโตไม่มีได้

พรรค Republicans มีนโยบายชาตินิยม ไม่ได้รับเลือกตั้งถึง 2 ครั้ง แต่ขบวนการฟื้นฟูลัทธินาซีนิยม ก็พยายามทำสิ่งรุนแรงเกิดขึ้นอยู่เนื่อง ๆ อาทิ การลดธงชาติ

ชาวตุรกีในเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว และการเดินขบวนประท้วงในรูปแบบต่างๆ ผู้เขียนวิเคราะห์ว่าส่วนหนึ่งที่ประชาชนชาวเยอรมันทะเลาะกันให้พรรคที่มีอุดมการณ์แบบสังคมนิยมเพิ่มมากขึ้นครั้งนี้ เพราะไม่ต้องการลัทธินีโอ-นาซีฟื้นคืนชีพด้วย และไม่เชื่อว่าคนเยอรมันส่วนใหญ่จะต้องการเออลูท โคห์ล เพราะการรวมชาติมาสำเร็จลงแล้วสมัยของโคห์ล และในสายตาของชาวโลก โคห์ลเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเพียงแต่ไม่พอใจที่โคห์ลแก้ปัญหาไม่ได้รวดเร็วตามที่คาดหวังในตัวของโคห์ลไว้สูงเกินไป

แม้ว่าพรรครัฐบาลของเยอรมนีจะเป็นพรรคมผสม (แบบไทย) แต่สาเหตุที่การเมืองมีเสถียรภาพ เพราะมีกลไกทางรัฐธรรมนูญ The Basic Law ที่ให้อำนาจให้เต็มที่ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของเยอรมนีคิดค้นขึ้นมาเพื่อชาวเยอรมันโดยเฉพาะ ไม่ได้ลอกเลียนแบบของประเทศใด มีมาตรการที่ให้อำนาจเด็ดขาดแก่ผู้นำในยามที่เกิดภาวะวิกฤตการณ์ทางการเมือง (crisis) แต่ในขณะที่เดียวกันก็มีมาตรการที่ควบคุมป้องกันมิให้ผู้นำต้องกลายเป็นผู้เผด็จการ (ดังเช่นที่เคยเป็นมาแล้วในประวัติศาสตร์) ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีความสำคัญมากเป็นสถาบันหลักทางการเมืองของชาติ แต่รัฐธรรมนูญก็ระบุว่าไม่จำเป็นต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนหรือมาจากการเลือกตั้งแต่ให้อำนาจในการคัดเลือกตัวนายกรัฐมนตรีเป็นของสภา Bundestag โครงสร้างทางการเมืองการปกครองเน้นในด้านความเข้มแข็งของฝ่ายรัฐบาลหรือการมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพอย่างเห็นได้ชัด (Strong Executive) เช่น กำหนดว่า การเปิดอภิปรายเพื่อถอดถอนไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีของสภา Bundestag อันมีผลทำให้นายกรัฐมนตรีต้องลาออกนั้น สภาต้องหาตัวนายกรัฐมนตรีคนใหม่ให้ได้ภายใน 48 ชั่วโมง ถ้าทำไม่ได้ นายกรัฐมนตรีคนเดิมสามารถเสนอให้ประธานาธิบดียุบสภาได้ภายใน 21 วัน เป็นมาตรการเพื่อไม่ให้การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจกระทำได้อย่างอิสระทีเดียวกับนายกรัฐมนตรีจะประกาศยุบสภาแบบที่อังกฤษชอบใช้ไม่ได้ (อังกฤษจะยุบสภา ถ้าคณะเสียงพรรครัฐบาลกำลังเป็นที่นิยมอย่างเด่น สมัยนางมาร์กาเร็ต แททเชอร์ จะยุบสภา ก่อนครบกำหนดเพราะรัฐบาลทำสงครามชิงหมู่เกาะฟอล์กแลนด์คืนมาได้จากอาร์เจนติน่า) แต่ในเยอรมนี นายกรัฐมนตรีจะยุบสภาได้ต่อเมื่อมี conflict ระหว่างรัฐบาลกับสภาเท่านั้น

เป็นที่น่าสังเกตว่า นายกรัฐมนตรีของเยอรมนี (เมื่อครั้งที่ขึ้นเยอรมนีตะวันตก) มีเพียงเฮลมุท โคลท์ เท่านั้นที่อยู่ครบวาระ (8 ปีเยอรมนีค.ศ. 4 ปี เยอรมนีเดียว) และมีเฮลมุท ชมิกท์ คนเดียวเท่านั้นที่ต้องออกจากตำแหน่งด้วยมติไม่ไว้วางใจจากสภา (Bundestag defeat หรือ Vote of no confidence) นอกจากนั้น ลาออกก่อนครบวาระ (Resignation) ด้วยกรณีต่างๆ เช่น คอนราด ฮาร์ตเนาท์ (14ปี) ลูทวิช อาร์ท (3 ปี) วิลลี บรันด์ (5 ปี) ส่วนเคิร์ต เกออร์ กิสซิงเกอร์ ขึ้นมาดำรงตำแหน่งสืบต่อจากนายฯ คนเดิมที่ลาออก และไม่ได้รับเลือกตั้ง (Election defeat)

เยอรมนีกับการเลือกตั้ง 1994 พรรครัฐบาลผสมของเฮลมุท โคลท์ 341 เสียง คือ CDU/CSU +FDP และ พรรคฝ่ายค้านนำโดยรูดอล์ฟ ชาร์บิง 331 เสียง คือ SPD+ Alliance 90/green + PDS + Republican



# ความฝันของคนนิยมประชาธิปไตยล้มเหลว รัฐสภามีมติเปิดช่องให้ข้าราชการประจำคุมท้องถิ่นเหมือนเดิม

อภิชาติ ศุภชลอส

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การพิจารณาตรา 198 และมาตรา 199 ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538 ได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2537 โดยที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา) ได้ลงมติชี้ขาดให้เป็นไปตามร่างเดิมทั้ง 2 มาตรา คือ

1. มาตรา 198 คงไว้ตามร่างเดิม 310 เสียง และให้เป็นไปตามร่างที่คณะกรรมการแก้ไข 158 เสียง
2. มาตรา 199 คงไว้ตามร่างเดิม 319 เสียง และให้เป็นไปตามร่างที่คณะกรรมการแก้ไข 163 เสียง

ร่างเดิมตามมาตรา 198 ของร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม มีข้อความเหมือนกันกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา 198 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (ประกาศใช้บังคับเมื่อ ๒๓ มกราคม 2534) คือ บัญญัติว่า 'สมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งเป็นหลัก การแต่งตั้งสมาชิกจะกระทำได้อเฉพาะในกรณีที่จำเป็นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และต้องมีจำนวนน้อยกว่าสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง'

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ'

ผู้ที่ออกเสียงสนับสนุนมาตรา 198 ตามร่างเดิมประกอบด้วย ผู้ที่เป็นฝ่ายค้านในขณะนั้นคือ พรรคชาติไทย พรรคชาติพัฒนา พรรคกิจสังคม พรรคประชากรไทย พรรคราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ ส่วนผู้ที่เป็นฝ่ายรัฐบาลในขณะนั้นที่สนับสนุนร่างเดิมด้วย คือ พรรคความหวังใหม่ และนายบุญชู โรจนเสถียร อดีตหัวหน้าพรรคพลังธรรม ซึ่งเป็นคนเดียวของพรรคที่แสดงออกตรงข้ามกับการออกเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคพลังธรรม

ส่วนร่างมาตรา 198 ของร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติมที่คณะกรรมการแก้ไข มีข้อความเหมือนกันกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา 216 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 คือ บัญญัติว่า 'องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกระดับในทุกจังหวัด รวมทั้งนครหลวง ให้มีสภาท้องถิ่นและหัวหน้าฝ่ายบริหารท้องถิ่นหรือคณะผู้บริหารท้องถิ่น มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่น และต้องมีการเลือกตั้งตามระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมาย'

ผู้ที่ออกเสียงสนับสนุนร่างมาตรา 198 ของร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการแก้ไข ประกอบด้วยผู้ที่เป็นฝ่ายรัฐบาล คือ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคพลังธรรม พรรคเอกภาพ พรรคเสรีธรรม และสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นกรรมาธิการรัฐบัญญัติการพิจารณาจัดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พุทธศักราช.....

สำหรับร่างเดิมตามมาตรา 199 ของร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติมมีข้อความเหมือนกันกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา 199 ของรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน คือ บัญญัติว่า 'คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งเป็นหลัก การแต่งตั้งคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจะกระทำได้อเฉพาะในกรณีที่จำเป็นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย'

ผู้ที่ออกเสียงสนับสนุนมาตรา 199 ตามร่างเดิมประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองฝ่ายค้านทุกพรรค พรรคความหวังใหม่ และสมาชิกวุฒิสภาที่ไม่ได้เป็นกรรมาธิการฯ ทั้งหมด รวมทั้งนายบุญชู โรจนเสถียร อดีตหัวหน้าพรรคพลังธรรมเพียงคนเดียวของพรรคที่ออกเสียงไม่เหมือนกันกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล

ส่วนร่างมาตรา 199 ของร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติมที่คณะกรรมการแก้ไข มีข้อความเหมือนกันกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา 217 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 คือ บัญญัติว่า 'การเลือกตั้งสมาชิกของ-

สภาท้องถิ่น ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ

การเลือกตั้งหัวหน้าฝ่ายบริหารท้องถิ่น หรือคณะผู้บริหารท้องถิ่น จะใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ หรือจะให้สภาท้องถิ่นเลือกตั้งจากสมาชิกของสภาท้องถิ่นก็ได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น'

ผู้ที่ออกเสียงสนับสนุนมาตรา 199 ของร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการแก้ไข ประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลทุกพรรค ยกเว้นพรรคความหวังใหม่ และนายบุญชู โรจนเสถียร ส.ส.-นครสวรรค์ สังกัดพรรคพลังธรรม รวมทั้งสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นกรรมาธิการฯ

กล่าวโดยสรุปการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขึ้นพิจารณาเรื่องดังกล่าวสำหรับมาตรา 198 และมาตรา 199 ของร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณนั้นมีผลให้ข้าราชการประจำและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบลยังคงเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น อีกต่อไป ทั้ง ๆ ที่ขัดต่อหลักการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ทั้งนี้ตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 บัญญัติว่า 'ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้

- (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
- (2) เทศบาล
- (3) สุขาภิบาล
- (4) ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

ซึ่งกฎหมายกำหนดให้กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นด้วย

แต่ถ้ามีเสียงคัดค้านผู้ซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนยังมีบทบาทค่อนข้างสูงในราชการส่วนท้องถิ่นคือ

1. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (ข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ 10 จากกระทรวงมหาดไทย) เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการส่วนจังหวัดด้วย ปลัดจังหวัด (ข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ 8 จากกรมการปกครอง) เป็นปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายอำเภอ (ข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ 8 จากกรมการปกครอง) เป็นหัวหน้าส่วนอำเภอขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการส่วนจังหวัดในเขตอำเภอขึ้น
2. ตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 กำหนดให้ 1) นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำอำเภอ



ผอ.กรมจากการพิจารณา ม.198,199 นายนิพนธ์ สรรพ กำนันตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้านมาฟังการประชุมร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาที่รัฐสภาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2537 ได้แสดงความดีใจภายหลังที่ประชุมรัฐสภามีมติให้ร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 198 และมาตรา 199 เป็นไปตามร่างเดิม ซึ่งมีผลให้กำนันเป็นกรรมการสุขาภิบาลโดยตำแหน่งเหมือนเดิม นอกจากนี้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบล ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) โดยตำแหน่ง รวมทั้งกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน (ไม่เกิน 2 คน) ได้เป็นกรรมาธิการบริหารส่วนตำบล ซึ่งตามหลักการปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ที่เป็นสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนเป็นวาระเท่านั้น แต่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบล ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นวาระ ทั้ง ๆ ที่สุขาภิบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

แห่งท้องถิ่นที่สุขาภิบาลนั้นคือผู้ แล้วแต่กรณี เป็นประธานกรรมการสุขาภิบาลโดยตำแหน่ง 2) ปลัดอำเภอแห่งอำเภอหรือกิ่งอำเภอที่สุขาภิบาลนั้นตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งขึ้นจำนวน 1 คน เป็นกรรมการสุขาภิบาล และ 3) กำนันแห่งตำบลซึ่งมีพื้นที่ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของตำบลนั้นอยู่ในเขตสุขาภิบาล เป็นกรรมการสุขาภิบาล

3. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 กำหนดให้สภาเมืองพัทยารวมประกอบด้วยสมาชิกซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง จำนวน 8 คน (สมาชิกซึ่งได้รับการเลือกตั้งจำนวน 9 คน) ผู้บริหารเมืองพัทยา คือ ปลัดและรองปลัดเมืองพัทยามีได้เป็นสมาชิกสภาเมืองพัทยา (ทั้ง 2 คนมาจากกรรมาธิการ)

4. ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 กำหนดให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบล ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2467 เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) โดยตำแหน่ง จะเห็นได้ว่าผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นดังกล่าวไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่น และถึงแม้ว่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มาจากการเลือกของประชาชน แต่บางตำบลหรือบางหมู่บ้านไม่ได้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยลับ รวมทั้งส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 5 ปี (เกินระยะเวลาที่ควรเกินกว่า 3 ปี ตามหลักการดี เป็นสาระ





**LA 414 (LW 406)**

**กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร**

กระบวนวิชากฎหมายภาษีอากรของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นวิชาบังคับทั้งคนหลักสูตรเก่า และหลักสูตรใหม่ โดยมีเนื้อหากระบวนวิชาตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรซึ่งทางกรมสรรพากร เป็นผู้ควบคุมการจัดเก็บภาษีอากรให้เป็นไปตามกฎหมาย กระบวนวิชา LA 414/LW 406 นี้ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบอยู่ด้วยกัน 4 ท่าน คือ

1. ท่านอาจารย์ ไบรา บุญยผล
2. รศ. ณัฐพงศ์ โปษะบุรด
3. ผศ. เพิ่มบุญ แก้วเขียว และ
4. ท่านอาจารย์อรรถวรงค์ พงษ์นาบุตร

ทั้งนี้ แนวทางในการศึกษาจะมีเนื้อหาโดยสรุปดังต่อไปนี้

1) ศึกษาทางด้านหลักการคลังของรัฐบาลโดยกว้าง ๆ เพื่อรู้ที่มาและเหตุผลในการจัดเก็บภาษีอากร ตลอดจนการใช้ภาษีอากรเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ

2) ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบทบัญญัติของประมวลรัษฎากร คือ

2.1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - จะศึกษาถึงหน่วยในการเสียภาษีแหล่งเงินได้ในการจัดเก็บภาษี ด้านภาษีเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีและได้รับยกเว้นภาษี การคำนวณภาษี การชำระภาษี ตลอดจนโทษของการไม่ปฏิบัติตามที่ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร

2.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล - จะศึกษาถึงหน่วยในการเสียภาษี ข้อแตกต่างระหว่างการเป็นบริษัทไทย กับบริษัทต่างประเทศ ด้านภาษีของนิติบุคคลประเภทต่าง ๆ หลักเกณฑ์ในการคำนวณกำไรสุทธิ การตรวจสอบของเจ้าพนักงาน

2.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม - จะศึกษาถึงระบบในการจัดเก็บภาษี ข้อแตกต่างของการเข้าสู่ระบบของภาษีมูลค่าเพิ่มกับอยู่นอกระบบ การออกใบกำกับภาษี การใช้ประโยชน์ในแง่ของภาษีซื้อกับภาษีขาย

2.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ - จะศึกษาถึงกิจการที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ การจัดทำบัญชี การยื่นชำระ และโทษต่าง ๆ

2.5 อากรแสตมป์ จะศึกษาถึงตราสารต่าง ๆ ที่ต้องปิดอากรแสตมป์ตราสารบัญชีที่ห้ามหมวดอัตราอากรแสตมป์ โทษของตราสารที่ไม่ได้ปิดอากรแสตมป์อย่างถูกต้อง

3) แนวทางการประเมินผล ; กระบวนวิชาภาษีอากรได้แบ่งออกเป็นหลักสูตรเก่ากับหลักสูตรใหม่ โดยมีแนวทางการประเมินผล ดังนี้

- หลักสูตรเก่า : กระบวนวิชา LA 414 จะมีอยู่ 2 หน่วยกิต ซึ่งการออกข้อสอบจะเป็นอัตนัย จำนวน 3 ข้อ คิดสินที่ 45 คะแนนได้ P และ 56 คะแนนได้ G= good ค่ากว่า 45 คะแนนลงมาผลสอบจะได้ F (คะแนนเต็ม 75 คะแนน)

**EA 334**

**มนุษยสัมพันธ์ในการบริหารโรงเรียน**  
(Human Relations in School Administration)

เนื้อหากระบวนวิชา ศึกษาถึงความหมาย ความสำคัญ และความจำเป็นของมนุษยสัมพันธ์ประกอบที่มีผลกระทบต่อการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการบริหารโรงเรียน อาทิ ภาวะผู้นำ ระบบการติดต่อสื่อสาร ขวัญและกำลังใจ บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับมนุษยสัมพันธ์ ปัญหาและการแก้ปัญหา

เนื้อหาโดยสรุป สังกัปกรณ์เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ ความจำเป็นของมนุษยสัมพันธ์ในการบริหารโรงเรียนในฐานะผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ทั้งนี้อาศัยการสร้างแรงจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การตัดสินใจสั่งการ ภาวะผู้นำ กลุ่มและกระบวนการกลุ่ม ขวัญและกำลังใจ ตลอดจนความขัดแย้งและการขจัดความขัดแย้ง แนวทางการประเมินผล ข้อสอบเป็นอัตนัย การวัดผลใช้วิธีวัดความจำ ความเข้าใจ และความสามารถในการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ที่สมมุติขึ้น

รศ. ดร. ภาวิตา ธราศรีสุทธิ

**EA 335**

**การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา**  
(Elementary School Administration)

เนื้อหากระบวนวิชา ศึกษาถึงขอบเขตของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารกิจการนักเรียน การบริหารงานธุรการการเงิน งานพัสดุ การบริหารอาคารสถานที่ และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

เนื้อหาโดยสรุป แนวคิดในการบริหารการประถมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างการจัดองค์การของโรงเรียน ประถม สมรรถภาพของผู้บริหารโรงเรียน การบริหารงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการนำหลักสูตรไปใช้ สื่อการเรียนการสอน การจัดงานส่งเสริมวิชาการ การบริหารงาน

- หลักสูตรใหม่ : กระบวนวิชา LW 406 จะมีอยู่ 3 หน่วยกิต ซึ่งการออกข้อสอบจะเป็นอัตนัย จำนวน 4 ข้อ คิดสินที่ 80 คะแนนได้ P และ 75 คะแนนได้ G=good ค่ากว่า 60 คะแนนลงมา ผลสอบจะได้ F (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

หมายเหตุ : ข้อสอบกระบวนวิชากฎหมายภาษีอากร ทั้งหลักสูตรเก่า (LA 414) และหลักสูตรใหม่ (LW 406) จะมีการคำนวณภาษีด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

บุคลากรโดยศึกษาถึงการสรรหาการจัดบุคลากรเข้าทำงาน การพัฒนา วินัย ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวกับการบริหารบุคลากรในโรงเรียน การบริหารกิจการนักเรียนซึ่งเป็นงานที่โรงเรียนต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติงานที่โรงเรียน ต้องจัดบริการต้องส่งเสริม และต้องสร้างขึ้นมา การบริหารงานธุรการ งานสารบรรณ งานทะเบียน งานการเงิน การบัญชีโรงเรียน ตลอดจนงานพัสดุ การบริหารอาคารสถานที่ด้านการใช้การดูแลรักษา งานสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อนำโรงเรียนไปสู่ชุมชนและนำชุมชนมาสู่โรงเรียน ตลอดจนปัญหาการบริหารงานแต่ละด้านและแนวทางแก้ปัญหา

แนวทางการประเมินผล ข้อสอบเป็นอัตนัย การวัดผลใช้ความจำ ความเข้าใจ และการประยุกต์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาการบริหารโรงเรียน ประถมศึกษา ตามสถานการณ์ที่สมมุติขึ้น

รศ. ดร. ภาวิตา ธราศรีสุทธิ

**EA 434**

**การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา**  
(Academic Administration in Secondary School)

เนื้อหากระบวนวิชา ศึกษาหลักการ องค์ประกอบและกระบวนการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา เน้นหนักในด้านการบริหารหลักสูตร การจัดแผนการเรียนการสอน บทบาทและหน้าที่ของบุคลากรทางวิชาการ การจัดครูเข้าสอน การจัดการเพื่อสนับสนุนทางวิชาการ การนิเทศภายในโรงเรียน การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ และปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานวิชาการ

เนื้อหาโดยสรุป ความหมาย ความสำคัญ หลักการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา การบริหารหลักสูตร การพิจารณาจัดครูเข้าสอนและแก้ปัญหาการจัดครูสอนแทน การจัดแผนการเรียน การจัดการรายงาน และกิจกรรมเสริมวิชาการ การจัดสื่อการเรียนและแหล่งวิชาเพื่อสนับสนุนงานวิชาการ การใช้ทรัพยากรและแหล่งวิชาในท้องถิ่น สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่าย การดูแลนิเทศงานวิชาการ การประเมินผลงานวิชาการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา

แนวทางการประเมินผล ข้อสอบเป็นอัตนัย การวัดผลใช้ความจำ ความเข้าใจ และการประยุกต์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา

รศ. ดร. ภาวิตา ธราศรีสุทธิ



# ตอบปัญหา นักศึกษา

ตาม กระผมเป็นนักศึกษาใหม่ ไปเรียนอย่างสม่ำเสมอที่รามฯ เป็นนักศึกษาประเภทเทียบโอนหน่วยกิต จึงมีโอกาสดูประกาศผลสอบ ของรุ่นที่ตามบอร์ดิคาถาในมหาวิทยาลัย ผมสงสัยมากกว่าคนที่สอบข้อสอบปรนัยไม่ผ่านแล้วมีเครื่องหมาย ดอกจัน (\*) หมายความว่าอย่างไร ผมพยายามหาหมายเหตุจนหวั่นบอร์ดิคาถาก็ไม่มี หรือเป็นที่ทราบกันเฉพาะนักศึกษาเก่า นักศึกษาใหม่ไม่มีโอกาสที่จะทราบ หรือจากต้องลองสอบดูก่อน

จนกระทั่ง ได้ทราบจากนักศึกษารุ่นพี่ว่า สาเหตุที่ผลสอบออกมาอย่างนั้น เพราะกระดาษคำตอบปรนัยไม่สมบูรณ์และสาเหตุหนึ่งของความไม่สมบูรณ์ คือ กระดาษที่มีรอยบุบ เนื่องจากกระดาษค้ำกั้นไป ทิ้งที่ที่ทราบผมเสียใจมาก เพราะผมสอบข้อสอบปรนัยไปแล้ว 2-3 วิชาที่ทำข้อสอบได้ทั้งหมด G แต่อาจจะขาดคำตอบบุบเกินไป เพราะในข้อสอบไม่ได้แจ้งไว้เลย บอกเพียงระบายให้ดำและเติมวง ผมคิดว่ามีนักศึกษาใหม่ อีกจำนวนมากที่ต้องเป็นเช่นนี้เหมือนกัน สังเกตจากผลสอบนักศึกษารุ่นพี่ที่สอบไม่ผ่าน (X\*) มากเหลือเกิน ส่วนมากเลยก็ว่าได้ในบางวิชา

ผมขอขอร้องที่ใช้ออมพิวเตอร์ตรวจ เพราะเป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปโดยเฉพาะรามฯ มีนักศึกษามาก จึงเหมาะสมอย่างยิ่ง แต่ควรจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ให้ชัดเจนถึงสาเหตุของกระดาษคำตอบที่จะถือว่าไม่สมบูรณ์นักศึกษาจะได้ระวัง ถึงแม้ว่าจะทำให้ช้าลงและเป็นการเสียเพราะนักศึกษาไม่ทราบว่าจะระบายให้ดำโดยไม่บุบนั้น ค่าขนาดไหนที่คอมพิวเตอร์ยอมรับหรือมีวิธีป้องกัน และแก้ไขกระดาษไม่ให้บุบได้อย่างไร ถ้าเป็นไปได้กระดาษคำตอบของนักศึกษารหัส.....38 ที่คอมพิวเตอร์ตรวจไม่ได้ควรจะผ่านการตรวจด้วยมืออีกครั้งหนึ่งเพราะเพิ่งจะเข้าสอบเป็นครั้งแรก ไม่น่าจะปรับเป็นตกโดยที่บางคนตั้งใจดีอยู่ได้ถึงระดับ G ด้วยซ้ำ

มันเป็นสิ่งที่น่าเสียใจมาก สำหรับนักศึกษาที่ตั้งใจดูหนังสือทั้งหมดและทำข้อสอบได้ค่าครบถ้วนถึง G แต่กลับต้องมานั่งรอผลสอบว่าจะออกมาเป็น G หรือ X\* (ดอกจัน) กันแน่เพียงเพราะเป็นนักศึกษาใหม่ไม่เคยสอบตอบ วิธีการเขียนและระบายกระดาษคำตอบ แบบปรนัย มหาวิทยาลัยได้ลงพิมพ์ไว้ในคู่มือและตารางสอบของแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดพอจะสรุปได้ดังนี้

### 1. อุปกรณ์

1.1 ใช้ดินสอดำชนิดอ่อนปานกลาง No.2 หรือ 2B ขึ้นไปเท่านั้น

1.2 ขางลบดินสอด เมื่อต้องการแก้ไขวงกลมที่ระบายไปแล้วให้ใช้ยางลบ ลบให้สะอาดแล้วจึงระบายวงใหม่ห้ามใช้วิธีขีดฆ่าทิ้ง

### 2. การกรอกข้อความบนหัวกระดาษคำตอบ

2.1 ชื่อ-สกุล เขียนชื่อและนามสกุลของนักศึกษาด้วยตัวบรรจง

2.2 สถานที่ ให้เขียนชื่ออาคารและหมายเลขห้องที่นักศึกษาเข้าสอบ

2.3 เขียนชื่อกระบวนวิชาที่สอบ วันที่เข้าสอบ และเวลาสอบ

### 3. วิธีระบายรหัสประจำตัว

# ประกาศผลสอบ

ผลการสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2537 ประกาศเพิ่มเติมต่อจากข่าวรามคำแหงฉบับที่แล้ว ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากงานทะเบียนของทุกคณะ สำหรับผลการสอบที่ประกาศภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2537 มีดังนี้

**คณะบริหารธุรกิจ วิชา** AC 101 AC 203 AC 205 AC 234 AC 346 AC 348 AC 400 AC 407

**คณะมนุษยศาสตร์ วิชา** AN 113 EN 202 EN 206 EN 305 EN 338 FL 323 FL 477 FR 255 GN 302 GN 322 GN 335 GN 433 HI 320 HI 322 HI 352 HI 383 HI 450 LB 311 LB 421 MC 110 MC 131 MC 313 MC 432 PY 103 PY 105 PY 107 PY 210 PY 213 PY 223 PY 235 PY 429 PY 437 RS 201 SK 202 SO 433 TH 103 TH 348 TH 448

**คณะศึกษาศาสตร์ วิชา** MR 326 MR 404 PC 260

**คณะวิทยาศาสตร์ วิชา** AG 103 BI 103 BI 205 BI 206 BO 354 CH 103 CH 111 CH 112 CT 105 CT 203 CT 211 CT 212 CT 477 GY 103 GY 113 IT 104 IT 253 MT 103 MT 311 MT 353 MT 455 OR 203 OR 205 OR 213 OR 223 PH 111 PH 112 PH 134 PH 226 PH 312 PH 414 SC 103 ST 203 ST 206 ST 304 ST 305 ST 312 ST 332 ST 333 ST 354 ST 411 ZO 411 ZO 422

**คณะรัฐศาสตร์ วิชา** PS 110 PS 202 PS 252 PS 328 PS 333 PS 335 PS 340 PS 361 PS 373 PS 403 PS 420 PS 491

**คณะเศรษฐศาสตร์ วิชา** EC 214 EC 341 EC 351 EC 392 EC 434 EC 441 EC 453 EC 561

ให้นักศึกษาเขียนรหัสประจำตัวลงในช่องรหัสประจำตัวที่มุมบนด้านซ้ายของกระดาษคำตอบโดยเรียงจากช่องที่ 1 ถึงช่องที่ 9 แล้วระบายตัวเลขแต่ละช่องในแนวตั้งให้ตรงกับรหัสประจำตัวที่เขียนไว้ อย่าเขียนและระบายรหัสประจำตัวผิด เพราะจะทำให้กลายเป็นรหัสประจำตัวของผู้อื่นไปโดยเฉพาะคนที่ขาดสอบ หรืออาจทำให้ไปจำกัดรหัสประจำตัวของผู้อื่น ทำให้พิสูจน์ยากว่าเป็นกระดาษคำตอบของนักศึกษาผู้ใด

### 4. การระบายกระดาษคำตอบ

เมื่อนักศึกษาก่อนข้อสอบและได้ตัวเลือกที่ต้องการแล้วก็ให้ตัวเลขข้อในกระดาษคำตอบให้ตรงกับตัวเลขวงกลมตัวที่นักศึกษาเลือก โดยต้องระบายให้เต็มวงและดำสนิท อย่าระบายเกินกว่า 1 ช่องหรือใช้เครื่องหมายถูกหรือกากบาทเป็นอันขาด

จากข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเขียนและระบายกระดาษคำตอบ แบบปรนัยที่แจ้งไว้ในข้างต้น จะเห็นว่าการระบายข้อสอบค่าและบุบเกินไปไม่เป็นปัญหากับการอ่านข้อมูล กระดาษคำตอบของคอมพิวเตอร์แต่ประการใด ดังนั้น ข้อมูลเกี่ยวกับการระบายกระดาษคำตอบแบบปรนัยที่ทำได้ทราบจากนักศึกษารุ่นพี่ ซึ่งไม่ถูกต้องนัก ดังนั้น เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการทำข้อสอบปรนัยให้ท่านศึกษาจากข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ไว้ข้างต้น สำหรับผลการสอบที่ประกาศที่คณะ ผู้ที่มีผลสอบเป็น (X) หมายถึงผู้สอบไม่ผ่าน ส่วนผู้ที่มีผลสอบเป็น (X\*) ดอกจันหมายถึงผู้ที่ขาดสอบ หรือไม่ได้เข้าสอบกรณีต่าง ๆ ดังนั้นการที่ผลสอบที่ท่านได้ทราบมาว่าเป็น (X\*) นั้นไม่ได้หมายถึงผู้ที่ระบายข้อสอบค่าและบุบเกินไปแต่ประการใด

กองบรรณาธิการ

# โทรทัศนการศึกษา



มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ราชภัฏโทรทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ภาค 2 ปีการศึกษา 2537  
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11  
ระหว่างวันที่ 24-29 ธันวาคม 2537

- วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2537
  - 10:00-10:03 น. รายการศัพท์วิทยาศาสตร์น่ารู้
  - 10:03-10:30 น. วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 EC 112 (ครั้งที่ 8)
    - ทฤษฎีการเงินและนโยบายการเงิน
    - ดร.พิสิฐ ถิ่นธรรม วิทยากร
  - 10:30-11:00 น. วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป SC 103 (ครั้งที่ 9)
    - กำเนิดอิมพัลส์ การสลับพันซ์ของเซลล์ คอสมิกร็อบ และพันธุศาสตร์
    - รศ.ดร.เมธี อัครวรมงคล
  - 11:00-11:30 น. วิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไป EC 105 (ครั้งที่ 8)
    - ผลิตภัณฑ์ประชาชาติและดัชนีราคา
    - รศ.ดร.ถวิล นิลใบ
  - 11:30-12:00 น. วิชาภาษาอังกฤษอนุชาน EN 102 (ครั้งที่ 3)
    - Future Tense
    - ศ.ศิริกัญญา นาคะวิฑูรย์
  - 17:00-17:30 น. รายการเด็กดี
    - อ.พรจันทร์ จันทร์วิมล
    - คุณประกาศ สวมกมล
- วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2537
  - 17:00-17:30 น. รายการเด็กดี
    - อ.พรจันทร์ จันทร์วิมล
    - คุณกุลกร รุขพงศ์ไพโรจน์
- วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2537
  - 06:00-06:30 น. รายการเด็กดี
    - อ.พรจันทร์ จันทร์วิมล
    - คุณประกาศ สวมกมล
- วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2537
  - 06:00-06:30 น. รายการเด็กดี
    - อ.พรจันทร์ จันทร์วิมล
    - คุณกุลกร รุขพงศ์ไพโรจน์
  - 18:30-19:00 น. รายการนครควรวรรณกรรม
    - รศ.ดร.รุ่งกานต์ ถึงจะพันธุ์
- วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2537
  - 18:30-19:00 น. รายการรวมเกียรติคุณ
    - 'สังข์ 4 มิติ'
    - อ.นักเทคโนโลยีการศึกษา ม.ร.



มอบทุนการศึกษาของศาสตราจารย์ ดร.ถวิล นิลใบ คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.ร. เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่สอบได้คะแนนดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2537



เยอรมนีกับการเลือกตั้ง

(ต่อจากหน้า 6)

PDS + Alliance 90/greens เลื่อนในสภา Bundestag มากกว่ากันเพียง 10 เสียง นอกจากนี้ พรรค SPD มีที่นั่งมากในสภา Bundestag (สภาผู้แทนรัฐทั้ง 16 รัฐ โดยมาจากกาเลือกตั้งในแต่ละรัฐ จำนวน 3-6 คน แล้วแต่ขนาดเล็กละใหญ่ มีจำนวนทั้งสิ้น 68 คน สถานะอาจเทียบได้กับวุฒิสภา) กลไกของรัฐธรรมนูญตามมาตรา 81 ที่มีไว้เพื่อช่วยในด้านเสถียรภาพของรัฐบาลที่ว่า หากเกิดการขัดแย้งระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร และไม่มีการยุบสภารัฐบาลด้วยความเห็นชอบของสภา Bundestag สามารถประกาศภาวะฉุกเฉินแทนที่ Bundestag (State of Legislative Emergency) แทนในกรณีที่ Bundestag ไม่ยอมรับร่างกฎหมายที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าสำคัญและมีความจำเป็น แต่สภา Bundestag ให้ความเห็นชอบ ก็ถือว่าร่างกฎหมายฉบับนั้นมีสภาพเป็น พ.ร.บ. เพียงแต่มีหลักเกณฑ์ว่า ภายใต้รัฐธรรมนูญคนเดิมจะประกาศใช้ มาตรา 81 อีกไม่ได้ภายใน 6 เดือน รวมทั้งห้ามใช้มาตรา 81 เพื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วย แต่เสียงส่วนใหญ่ของสภา Bundestag คือพรรค SPD ซึ่งมีนโยบายตรงกันข้ามกับพรรค CDU ตัวอย่างเช่น นโยบายส่งกองทัพไปร่วมในองค์การสหประชาชาติ ฯลฯ และมีเพียงศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้น ว่าสมาชิก 184 คน จะมีทัศนคติทางการเมืองอย่างไร ทางออกที่พอทำได้ก็คือ ประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือ นายโรมัน เฮอซอก (Roman Herzog) มาจากพรรค CDU เพิ่งได้รับเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 1994 (ตำแหน่งประธานาธิบดีมีวาระสมัย 5 ปี และห้ามดำรงตำแหน่งเกิน 2 สมัย) จากประวัติของประธานาธิบดีคนปัจจุบันที่เคยเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญมากกว่า 10 ปี เคยเป็นศาสตราจารย์สอนด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญในระดับผู้เชี่ยวชาญ (expert) มาก่อน และเป็นผู้มีความคิดแบบเสรีนิยมนามิแก่ในศาลรัฐธรรมนูญอาจมีผลเหลือเฟือให้แก่ นายโคห์ลบ้าง

ปัญหาของประเทศตั้งแต่ปี 1990 จนถึงเวลาที่ได้แก้ปัญหาคนว่างงานโดยเฉพาะในเขตตะวันออก ปัญหาค่าจ้างแรงงานต่อชั่วโมงที่มีอัตราสูงที่สุดในโลกคือ 26.8 ดอลลาร์ (รองลงมาคือญี่ปุ่น 19.2 ดอลลาร์ และอันดับ 3 คือ สหรัฐอเมริกา 15.0 ดอลลาร์) ในเรื่องระบบสวัสดิการสังคมของเยอรมัน เมื่อนายจ้างจ่าย 1 ดอลลาร์ ต้องบอกอีก 85 เซ็นต์ด้วย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกันสังคมของลูกจ้างรวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ ซึ่งเท่ากับเป็นต้นทุนแรงงานเป็นอัตราที่สูงที่สุดในโลก แม้ว่าแรงงานเยอรมันจะมีคุณภาพฝีมือยอดเยี่ยม แต่การมีต้นทุนแรงงานสูงมากเช่นนี้ ย่อมไม่สามารถไปแข่งขันกับอุตสาหกรรมชาติอื่น ๆ ได้ นอกจากนี้ปัญหาเรื่องคนเข้าเมือง (immigrants) ขณะนี้เยอรมนีเป็นประเทศที่มีผู้อพยพเข้าประเทศมากที่สุด จึงกลายเป็นประเทศที่มีคนหนาแน่นที่สุดในยุโรป (นอกจากรัสเซีย) ในปี 1992 และ 1993 มีคนเข้าเมืองเฉลี่ยประมาณ 1.4 ล้านคนปี ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเชื้อชาติเยอรมัน (ethnic germans) ที่อพยพมาจากโปแลนด์, โรมาเนีย และยูโกสลาเวียถาวร ทั้งชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศประมาณ 6 ล้านกว่าคน โดยมีชาวตุรกีมากที่สุด คือ 1.8 ล้านคน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องคน ก็นำไปสู่ปัญหาด้านการเมืองทั้งสิ้น

ในอดีตสมัยที่กำเนิดประเทศเยอรมันตะวันตกใหม่ๆ ปัญหาที่นายรัฐมนตรีคนแรก คือ ฮาโรลด์ เนอร์ ต้องแก้ไข ไม่ต่างไปจากปัญหาของประเทศเยอรมันใหม่ภายใต้ นายกรัฐมนตรีโคห์ลเท่าไรจริงๆ แล้วจิตใจของประชาชนในยุคนั้นก็หวัดหวาดกับสิ่งที่ปิดล้อมอยู่เบื้องหลังการรวมประเทศเป็นหนึ่งเดียว แต่ประชาชนในยุคนั้น ฮาโรลด์ เนอร์ จิตใจเข้มปวกจากผลของสงครามโลกครั้งที่ 2 ฮาโรลด์ เนอร์ ได้ว่าด้วยฝีมือของฮาโรลด์ เนอร์ และรัฐมนตรี

## เปิดสอนกระบวนวิชา และเปิด section เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ภาค 2 ปีการศึกษา 2537

ด้วยคณะบริหารธุรกิจ, คณะมนุษยศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ ได้ขอเปิดสอนกระบวนวิชา EC-336, EC 357, EC 405, EC 452 HO 420, HO 422, PS 490 (SEC.02), PS 492 (SEC.03), SO 492, TR 305, TR 306, TR 408 เพิ่มเติมจากที่ได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร.๓๐ ภาค 2 ปีการศึกษา 2537

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้เปิดสอนกระบวนวิชาดังกล่าว และเปิด SECTION เพิ่มเติมได้เป็นกรณีพิเศษดังนี้ คือ

EC 336	FINANCIAL MARKET AND SECURITIES ANALYSIS PREC 331, EC 333 W 1130-1320 TB 208	3 CR.
EC 357	THE ECONOMICS OF FOREIGN AID PREC 351 F 1130-1320 TB 106	DR. CHAVIN 3 CR.
EC 405	THE ORIES OF COLLECTIVE BARGAINING PREC 301 OR EC 302 TU 0730-0920 RTB 102	ASSOC.PROF.NUANLAOR 3 CR.
EC 452	THE ECONOMICS OF PROTECTION PREC 351 F 0930-1120 TB 210	ASSOC.PROF.SUNEE B. 3 CR.
HO 420	TOURIST GUIDE M 1330-1520 RTB 101	ASSOC.PROF.PRASONG, TIPPAVAN 3 CR.
HO 422	SEMINAR IN HOTEL MANAGEMENT S 0930-1120 RTB 201	SIRAVUTH 3 CR.
**PS 490	SEMINAR IN POLITICAL AND GOVERNMENT M 1530-1720 TB 108	STAFF DR.YUANGRAT 3 CR.
SEC 01	F 0930-1120 TB 207	
SEC 02	SEMINAR IN PUBLIC ADMINISTRATION TH 1130-1320 TB 209	STAFF
SEC 01	W 1530-1720 TB 105	ASST.PROF.KAWEE 3 CR.
SEC 03	RESEARCH METHODS IN SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY II TH 1330-1520 TB 105	ASSOC.PROF.DR.CHIRAPHAN
SO 492		
TR 305	TERMINAL MANAGEMENT TH 1530-1720 TB 102	3 CR. ANAN, CHADCHAI
TR 306	URBAN TRANSPORTATION TH 1530-1720 TB 207	3 CR. CHAIWAT
TR 408	TRANSPORTATION REGULATIONS F 1530-1720 RTB 201	3 CR. UDON, NITCHA

สำหรับวันและเวลาสอบเปิดให้เป็นดังนี้ คือ

EC 336	สอบวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2538 เวลา 0930-1200 น.
EC 357	สอบวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2538 เวลา 1400-1630 น.
EC 405	สอบวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2538 เวลา 0930-1200 น.
EC 452	สอบวันพุธที่ 22 มีนาคม 2538 เวลา 1400-1630 น.
HO 420	สอบวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2538 เวลา 0930-1200 น.
HO 422	สอบวันพุธที่ 29 มีนาคม 2538 เวลา 1400-1630 น.
PS 490	คณะดำเนินการจัดสอบเอง
PS 492	คณะดำเนินการจัดสอบเอง
SO 492	สอบวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2538 เวลา 0930-1200 น.
TR 305	สอบวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2538 เวลา 1400-1630 น.
TR 306	สอบวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2538 เวลา 0930-1200 น.
TR 408	สอบวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2538 เวลา 1400-1630 น.

กล่าวในขณะนั้นคือ ดูกวิต แฮร์ฮาร์ก ที่สามารถแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจได้รวดเร็วและดีเกินคาด จนกลายเป็นเรื่องของความมหัศจรรย์อันมีความน่าอัศจรรย์ด้านเศรษฐกิจที่เรียกว่า "Economic miracle"

มุมมองในด้านนอกของรัฐบาลฝ่ายชาวภาคใต้ นายกรัฐมนตรีที่ชื่อ เฮลมุท โทห์ล ได้แก้ ความกลัวในทางด้านต่างประเทศ, สกุลเงิน Deutsch mark ที่ค่าของเงินแข็งมาก ลักษณะนิสัยประจำชาติของชาวเยอรมันที่มีระเบียบวินัยสูง ตลอดจนวัฒนธรรมทางการเมือง ทำให้กิจกรรมที่มีใหญ่ที่สุดของโทห์ล ในวันที่ 5 ตุลาคม 1982 ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของคนเยอรมันทุกคน ไม่ว่าจะเป็น

ประชาชนหรือพรรคฝ่ายค้านด้วยไม่ครบ 4 ปี น่าจะเป็นการลาออก มากกว่าออกโดยสมัครใจที่ไว้วางใจจากสภาผู้แทน แต่ด้วยโทห์ลสามารถอยู่ครบเทอม ก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของเยอรมนีและของยุโรปที่อยู่ในตำแหน่งถึง 16 ปี เหมือนกับประธานาธิบดีรูสเวลต์ของสหรัฐอเมริกา (ก่อนหน้ารัฐธรรมนูญแก้ไขให้ประธานาธิบดีอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 สมัย) และยิ่งนานเท่ากับนายกรัฐมนตรีของไทยที่ชื่อจอมพล ป.พิบูลสงครามอีกด้วย เพียงแต่การிட้ามาซึ่งอำนาจ มีวิธีการแตกต่างกัน ก็เท่านั้นเอง... (ขอเอาไปขอความกรุณาจากคุณโทห์ล)



แจกรถยนต์และทองคำ

(ต่อจากหน้า 1)

มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะดำเนินการหารายได้เพื่อสมทบทุนสภากาชาดไทยอีกเช่นเคย เพื่อให้ชาวรามคำแหงได้ร่วมทำบุญกุศลและทำประโยชน์แก่สังคมด้วย โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะร่วมออกร้านในงานกาชาดปี 2538 ซึ่งสภากาชาดไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-8 เมษายน 2538 ณ บริเวณสวนอัมพร

'การออกร้านกาชาดของ ม.ร. ในปี 2538 ก็จะมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการกุศลและให้ความบันเทิงแก่ผู้เข้าชมเช่นทุกปี โดยจะมีการจำหน่ายสลากกาชาด การแสดงวงล้อกลัฟฟุตบอล การแสดงของนักศึกษาและศิษย์เก่า การจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม พร้อมคนตรีรวมทั้งยังมีศิลปินและนักแสดงลูกพ่อขุนฯ ที่ไปร่วมให้ความบันเทิงทุกคืนด้วย'

ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงานกาชาด ม.ร. กล่าวต่อไปว่า คณะกรรมการฯ ยังได้จัดทำสลากกาชาด ม.ร. ปี 2538 จำนวนแก่ประชากรชาวรามคำแหง และผู้มีจิตศรัทธาเพื่อหารายได้สมทบทุนสภากาชาดไทย ในราคาฉบับละ 40 บาท โดยผู้โชคดีมีสิทธิได้รับรางวัลมีค่ามากมาย ซึ่งมีเงินรางวัลสลากกาชาด ม.ร. เป็นรถยนต์และทองคำรูปพรรณ รวม 22 รายการ มูลค่า 840,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

รางวัลที่ 1 (1 รางวัล) รถยนต์มีคูปองิ๊ แอนเซอร์ 1.5 GLXI 1500 ซี.ซี. ราคา 620,000 บาท

รางวัลที่ 2 (1รางวัล) รถยนต์โตโยต้า มิไร 3 ประตู ราคา 220,000 บาท

รางวัลที่ 3 (20 รางวัล) ทองคำรูปพรรณหนักรางวัลละ 1 บาท รวมมูลค่า 100,000 บาท

'ขอเชิญชวนชาวรามคำแหงและผู้สนใจ... ชื่อสลากกาชาด ม.ร. ซึ่งมีจำหน่ายแล้ว ที่สำนักงานเลขานุการทุกคณะ/สำนัก และที่ซุ้มจำหน่ายสลากกาชาด หน้าสำนักหอสมุดกลาง รวมทั้งขอเชิญชวนเพื่อร่วมบริจาค ม.ร. ในงานกาชาดที่สวนอัมพรด้วย หวังว่าพวกเราลูกพ่อขุนฯ จะร่วมใจสนองคุณชาติ สละเงิน 40 บาท เพื่อกาชาด ม.ร. นะคะ' ประธานกรรมการกาชาด ม.ร. กล่าวในที่สุด

อนึ่ง สลากกาชาด ม.ร. ปี 2538 กำหนดออกรางวัลในคืนวันสุดท้ายของงานกาชาด (8 เมษายน 2537 เวลา 23.00 น.) ณ ร้านกาชาด ม.ร. ในบริเวณสวนอัมพร

ร.พ.ปิยะเวท

(ต่อจากหน้า 1)

รศ.จรัสรงค์ แสงสุข อธิการบดีพร้อมคณะได้วันเกิดจากคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลปิยะเวทภายใต้การนำของนายแพทย์ไพฑูริย์ เอกแสงศรี ผู้อำนวยการด้านกายภาพบำบัดเพื่อเปิดมิติใหม่ของการร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน

ในด้านของการดูแลสุขภาพนั้น โรงพยาบาลปิยะเวทได้ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัย โดยจะให้ส่วนลดแก่บุคลากร โดยทางฝ่ายบริหารของโรงพยาบาลจะได้หารือกับรองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะมีพิธีรับพระราชทาน

มัลติสเตรนที่ 20

(ต่อจากหน้า 1)

จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 16,630 ราย และมอบมัลติสเตรนที่ 20 จำนวน 52 ราย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ 2,415 ราย ปริญญาโท 4 ราย

บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ 6,357 ราย ปริญญาโท 1 ราย

บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ 1,428 ราย

บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ 681 ราย ปริญญาโท 6 ราย

บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ 3,931 ราย ปริญญาโท 28 ราย

บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ 963 ราย ปริญญาโท 8 ราย

สำหรับบัณฑิตที่มีความประสงค์จะตรวจสอบรายชื่อเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ขณะนี้ฝ่ายเตรียมปริญญาบัตรได้เตรียมงานและจัดพิมพ์รายชื่อบัณฑิตพร้อมติดประกาศที่บัณฑิตทราบแล้วที่บอร์ดด้านข้างสวป. ตรวจสอบดูได้ตั้งแต่วันที่ 1 เป็นต้นไป

เลือกตั้งเทศบาลฯ

(ต่อจากหน้า 1)

พ.ศ. 2537' ปรากฏว่ามีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 28 คน โดยทีมสมนึก จรูญ บุญส่ง ลงสมัครครบ 24 คน ส่วนทีมประชาธรรมลงสมัครเพียง 4 คน

จากผลการเลือกตั้งทีมสมนึก จรูญ บุญส่ง ได้รับเลือกตั้งทั้งหมดทั้ง 24 คน ซึ่งเป็นทีมงานของนายสมนึก เกตุชาติ นายเทศมนตรีเทศบาลนครศรีธรรมราช ก่อนมีการยกฐานะเป็นเทศบาลนคร โดยผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งมีคะแนนสูงสุด 12,878 เสียง และมีคะแนนน้อยที่สุด 19,098 เสียง สำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้รับเลือกตั้งทั้ง 4 คน มีคะแนนเพียง 3,282 เสียง, 3,107 เสียง, 2,760 เสียง และ 2,652 เสียง ตามลำดับ

การเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 64,709 คน แต่มาใช้สิทธิเพียง 15,514 คนคิดเป็นร้อยละ 29.3 บัตรเสีย 287 บัตร คิดเป็นร้อยละ 5.07 โดยเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 5 ตำบล คือ ตำบลในเมือง ตำบลคลัง ตำบลท่าวัง ตำบลโพธิ์เสด็จ และตำบลนอกเมืองของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช อภิชาติ ครุฑทอง

รายงานจากสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ปริญญาบัตรของบัณฑิตใหม่ระหว่างวันที่ 2-6 มกราคมที่หน้าโรงพยาบาลปิยะเวทซึ่งที่สนับสนุนพิธีดังกล่าว โดยจะจัดรถพยาบาลพิเศษที่มีเครื่องมือทางการแพทย์และพยาบาลพร้อมคอยอำนวยความสะดวกสำหรับบัณฑิตและผู้ปกครองที่ไปร่วมพิธีฯ ที่สวนอัมพรจำนวน 1 คัน

นอกจากนี้ โรงพยาบาลปิยะเวทยังมีห้องอาหารที่พร้อมจะให้ส่วนลดกับบัณฑิตใหม่เพื่อเป็นการร่วมฉลองปริญญาบัตร โดยให้แสดงบัตรนักศึกษา ใบปริญญาบัตร หรือสวมกุญ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อเข้ารับบริการอีกด้วย



ด้วยสิ่งของ ตามที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ร. ได้จัดโครงการ 'แผ่นดินธรรมรามคำแหง' ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ม.ร. 23 ปี โดยได้นิมนต์พระเกจิอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่สายวิปัสสนามาแสดงธรรม ได้มีผู้จิตศรัทธามาร่วมทำบุญและถวายปัจจัยและสิ่งของเป็นจำนวนมากนั้น คณะกรรมการฯ จึงได้นำสิ่งของดังกล่าวไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2537

สรุปเหรียญกีฬาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 22 วันที่ 2-9 ธันวาคม 2537

	ทอง	เงิน	ทองแดง
จุฬาลงกรณ์	43	31	26
เกนตรา	37	33	30
รามคำแหง	21	20	22
ศรีนครินทรวิโรฒ	15	14	11
ธรรมศาสตร์	13	19	39
กรุงเทพ	10	11	19
ศรีปทุม	9	10	12
สุโขทัย	8	7	7
รังสิต	7	6	3
พระนครเหนือ	5	10	10
เชียงใหม่	4	3	13
มทร.ธนบุรี	4	3	7
สยาม	4	2	6
อัสสัมชัญ	4	1	4
ภาคกลาง	3	0	2
ขอนแก่น	1	5	9
ลาดกระบัง	1	4	4
แม่โจ้	1	2	1
สงขลานครินทร์	1	0	3
ตะวันออกเฉียงเหนือ	1	0	0
เอเชีย	1	0	0
เกษมบัณฑิต	0	2	2
นครสวรรค์	0	2	0
บูรพา	0	1	3
ศิลปากร	0	1	1
เกริก	0	1	0
หอการค้า	0	0	4
ธนบุรี	0	0	3
โยนก	0	0	2
บัณฑิตพัฒนา	0	0	1
เซนต์หลุยส์	0	0	1
จุบล	0	0	1

หนังสือพิมพ์ข่าวรวมคำแหง	คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	กองจัดการ
เจ้าชอง 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง บรรณาธิการ รศ.อิทธิพันธ์ พุทธิอนุ ผู้ช่วยบรรณาธิการ รศ.เอกสิทธิ์ เศรษฐโกวิท นางทวี อเนกคุณ นางนิตยา นิยมอักษร กองบรรณาธิการ อภิชาติ เกตุทอง วิภาดา หาญณรงค์ วิภาดา นนทบุรี/นงอก เฉลิมพล สมนอก นิตยา นิยมอักษร สุวิ ศันสนิษฐ์ ณนพพร ชมภูศรี สุพิศรา บุญฤทธิ์โรจน์ อัครวราพร นนทบุรี วิภาดา อภิชาติ	ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ รศ.วิไลรัตน์ กฤษณพงศ์ รองประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ รศ.อิทธิพันธ์ พุทธิอนุ รองประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ รศ.ดร.บุญ สุธรรมเกษ รศ.นันทา พงษ์โคตราน รศ.นิพนธ์ ปิณฑนโร	รณประชาอัมรินทร์ โทร. 2180900, 2180848 หรือ 2180807-22 ต่อ 184, 186 ดีทีเอประจวบคีรีขันธ์ตามีส่วนร่วม (ธ.ศ.1) ชั้น 2 อัครวราพร (ปีละ 22 ฉบับ) ออกทุกวันจันทร์ สมาชิกด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย ปีละ 30 บาท สมาชิกทางไปรษณีย์ปีละ 100 บาท ส่งเงินตรงตามลิขิตเท่านั้น ในนามผู้จัดการหนังสือพิมพ์ข่าวรวมคำแหง รณประชาอัมรินทร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง ถนนรามคำแหง เขตคลองเตย กทม. 10140 หรือ โทร. 2180900 ผู้รับ: ส.ก.ก. มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง เขตคลองเตย กทม. 10140



# เปลี่ยนพรรคฝ่ายรัฐบาล เพราะพรรคความหวังใหม่ไม่ปฏิบัติตาม เจ็ญพรรคชาติพัฒนาเข้าร่วม

ผลจากความคิดเห็นไม่ตรงกันของพรรคการเมืองร่วมรัฐบาล จนกระทั่งพรรคความหวังใหม่ไม่ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขึ้นพิจารณาเรื่องอำนาจศาล สำหรับการศึกษาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่.....) พุทธศักราช.....(มาตรา 198 และ มาตรา 199) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2537 และในวันถัดมา นายพิศาล มูลศาสตราภคาร เลขาธิการพรรคความหวังใหม่ ได้นำหนังสือขอถอนตัวจากการเป็นพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลไปยื่นต่อ ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล และต่อมาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2537 ได้มีพระบรมราชโองการให้รัฐมนตรีจากพรรคความหวังใหม่ทุกคนพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีแล้ว

ต่อมาพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา และพลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ได้ร่วมกันแถลงข่าวที่บ้านพักของพลเอกชาติชาย ซอยราชครู ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร เมื่อช่วงเช้าวันที่ 12 ธันวาคม 2537 ว่า พรรคชาติพัฒนาขอเข้าร่วมกับเจ็ญเข้าร่วมรัฐบาลจากนายกรัฐมนตรีแล้ว เพื่อให้รัฐบาลไม่ต้องประสบภาวะทางตันทางการเมือง ที่จำเป็นต้องยุบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อที่มอบหมายให้กับประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่เข้าไปจัดตั้งรัฐบาลขึ้นใหม่อีก

ดังนั้น พรรคชาติพัฒนาจึงเป็นพรรคการเมืองน้องใหม่พรรคที่ 5 ซึ่งร่วมรัฐบาลสมทบนอกเหนือจาก 4 พรรค คือ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคพลังธรรม พรรคเอกภาพ และพรรคเสรีธรรม ทำให้มีเสียงสนับสนุนรัฐบาล 210 เสียง

ส่วนพรรคความหวังใหม่ ซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายค้านถือได้ว่าเป็น นอกเหนือจาก 4 พรรค คือ พรรคชาติไทย พรรคกิจสังคม พรรคประชากรไทยและพรรคราษฎร ซึ่งเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านอยู่ก่อนหน้านี้ ทำให้พรรคการเมืองฝ่ายค้านเหลือ 159 เสียง

รัฐบาลชวน 1/3	รัฐบาลชวน 1/4
พรรคประชาธิปัตย์ 79 เสียง	พรรคประชาธิปัตย์ 70 เสียง
พรรคความหวังใหม่ 53 เสียง	พรรคชาติพัฒนา 60 เสียง
พรรคเอกภาพ 8 เสียง	พรรคเอกภาพ 8 เสียง
พรรคเสรีธรรม 8 เสียง	พรรคเสรีธรรม 8 เสียง
<b>รวม 194 เสียง</b>	<b>รวม 201 เสียง</b>

อภิชาติ ศุภชาง รองโฆษก



## เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงาน เข้าประกวดวิถีทัศน์แนะนำ U.S.

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการประกวดวิถีทัศน์ที่สนับสนุนมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ในรายการโทรทัศน์และประชาสัมพันธ์ในการต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมและทัศนศึกษา แก่ผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกประเทศ

รศ. ดร. วิมล สุวรรณเพิ่ม รองประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ในฐานะประธานโครงการขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวิถีทัศน์ที่สนใจมีรายละเอียดดังนี้

- กติกาการประกวด**
1. การผลิตสื่อวิถีทัศน์ ผู้ผลิตต้องทำบทและกระบวนการการผลิตเองทุกประการโดยมหาวิทยาลัยจะอนุเคราะห์ให้ข้อมูลให้ดำเนินการได้
  2. การถ่ายทำให้ประสานงานกับประธานประชาสัมพันธ์ หรือผู้ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
  3. ผลิตภัณฑ์ที่ส่งประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
  4. ผู้เข้าประกวดต้องมีประสบการณ์ผลิตสถานีสำหรับผลิต มีผลงานโดยมีทีวีรองจากสถานีสำหรับผลิตด้วย

- ลักษณะสื่อวิถีทัศน์**
1. ต้นฉบับ ต้องทำเป็นระบบ ดูปริค หรือเนต
  2. ความยาวประมาณ 15-20 นาที
  3. ต้องมีดนตรี หรือ เพลงมหาวิทยาลัยประกอบในสื่อสั้น ๆ

4. มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่รางวัล แบ่งเป็น 3 รางวัล  
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมโล่  
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่  
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่  
ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตึก A.D.1 ชั้น 2 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ทุกเดือน ๕๖ ซอยประชาภิรมย์ 3180900, 3192648, 3180947-65 คัด 164, 166

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 25 เมษายน 2538 และทำการตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2538

### นักกีฬาลูกฟุตบอล (ต่อจากหน้า 1)

ของมหาวิทยาลัยในด้านกีฬาได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอีกครั้งหนึ่ง

รองอธิการบดีฝ่ายนักศึกษา ให้ความเห็นถึงปัจจัยที่ทำให้นักกีฬาฟุตบอลของมหาวิทยาลัย 'แม็โดมเกมส์' ว่าเป็นเพราะความรับผิดชอบของคณะนักกีฬา อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ฝึกสอน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ทุ่มเทอย่างเต็มที่ด้วยความสามารถ โดยเฉพาะในส่วนของผู้ฝึกสอนทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมและทุ่มเทความสามารถในการแข่งขันอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ในส่วนของมหาวิทยาลัยก็มีนโยบายให้การสนับสนุนในด้านกีฬา โดยมีคณะกรรมการวางแผนและพัฒนากีฬาของ ม.ร. ซึ่งจะรับผิดชอบในการวางแผนและกำหนดแนวทางในการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคณะที่คณะกรรมการฯ ได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานว่าภายใน 6 ปีข้างหน้า รมคำแหงจะกลับคืนสู่ความเป็นเจ้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง

"นอกจากเราจะได้เหรียญทองเป็นอันดับ 3 แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่น่าพอใจคือ สถิติการแข่งขันกีฬาหลายประเภทดีขึ้น โดยเฉพาะกีฬาบาส นักกีฬาของเรารักษาสถิติเดิมหลายคนที่เคย มหาวิทยาลัยขอขอบคุณนักกีฬาและผู้มีส่วนสนับสนุนในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ทั่วประเทศทุกคนที่เสียสละและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่จนเป็นผลสำเร็จ"

ทางด้าน นายศุภณัติ วัฒนศิริการ หัวหน้างานกีฬา กองกิจการนักศึกษา เปิดเผยเพิ่มเติมว่าเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาที่เข้าแข่งขัน 'แม็โดมเกมส์' มหาวิทยาลัยจะจัดงานมอบรางวัลและทุนการศึกษาแก่นักกีฬาในวันที่ 28 ธันวาคม 2537 เวลา 18.00 น. ณ อาคาร KMB ชั้น 2 โดยนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันครั้งนี้ จะได้รับทุนการศึกษาตามโครงการ 'จ้างบ้าน' ด้วย (เหรียญทอง 2,400 บาท เหรียญเงิน 1,800 บาท และเหรียญทองแดง 800 บาท)



เชิญสมัครเป็นสมาชิกทั้งด้วยตนเองและทางไปรษณีย์

๑. ชำระเงินที่อาคารวิจัย
๒. ค่าสมัครต่อที่งานประชาสัมพันธ์ ตึก 10.11 ชั้น ๒
๓. อัตราค่าสมาชิก รมคำแหงที่ ม.ร. ปีละ ๘๐ บาท รมคำแหงไปรษณีย์ปีละ ๑.๕๐ บาท (ดูรายละเอียดจากหน้า ๑๑) (รับสมัครสมาชิกตลอดทั้งปี)

งานประชาสัมพันธ์  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
โทร. 3180900

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศาสตราจารย์ ดร. วิมล สุวรรณเพิ่ม  
อธิการบดี

๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๗